



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโดยมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร	ลำดับผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง	๑	นางสาวสิริพร พรหมแย้มใหญ่	
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง	๑	นางสาวนิอร ทุนรูปหล่อ	
	๒	นายกุลกิต กิตติสิน	
	๓	นายภูริวัจน์ เทพประสิทธิ์ผล	
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัด ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	๑	นางสาวภักจิรา สิงห์ใหญ่	
๔. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัด ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง	๑	นางสาวสิริกร ลำปาง	
	๒	นายธรรณินทร์ ว่องคุณากร	

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยดำเนินการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ชั้น ๒ หากมาเกินเวลา ๐๙.๑๕ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ การแต่งกายเข้าประเมินฯ ชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะดำเนินการประกาศรายชื่อต่อไป

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และเว็บไซต์ www.obt-salaya.go.th และจะดำเนินการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ชั้น ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน การแต่งกายเข้าประเมินฯ ชุดสุภาพ ไม่นุ่งญาติให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องประเมิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวทิพวรรณ ชำอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา